
BORGARRÁÐ 29. október 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
fjölbýlishús á vegum Félagsbústaða að Hjallaseli 55 - R21100446

Félagsbústaðir eru með 65 íbúða fjölbýlishús í Hjallaseli 55 en Reykjavíkurborg lítur á að um 
eina fasteign sé að ræða. 
1. Hvernig stendur á þessu misræmi?
2. Er fjölbýlishúsið á einu fastanúmeri? 
3. Hvers vegna hefur hver íbúð ekki fastanúmer?
4. Er þetta heimilt samkvæmt lögum?
5. Hvernig er íbúðareining skilgreind hjá Reykjavíkurborg/Félagsbústöðum? 
6. Uppfyllir íbúðareining allar nútímakröfur um búsetu? 
7. Hver er leigan á hverja íbúðareiningu í Hjallaseli?


